

Số: 663 /ĐHL-HCTH
V/v phản ánh bất cập trong việc triển khai
thanh toán tiền giảng theo Quy chế Chi tiêu nội bộ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Toàn thể Thầy/cô trong Trường.

Ngày 01/12/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ kèm theo Quyết định 1577/QĐ-ĐHL dựa trên cơ sở xây dựng của Tổ công tác do Nhà trường được thành lập với đầy đủ đại diện của các đơn vị đặc biệt là giảng viên của các khoa. Dự thảo quy chế này đã được Thầy/cô góp ý và thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao động tổ chức ngày 25/10/2018.


Khi Quy chế nêu trên có hiệu lực, kể từ 01/12/2018 tiền giảng của giảng viên được Nhà trường chi trả theo phương thức mới, phù hợp với quy định của pháp luật. Đến nay, Nhà trường đã nhận được một số phản ánh của giảng viên trong Trường về việc giờ giảng, tiền giảng.

Ngày 14/8/2019, Tại cuộc họp liên tịch Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường, Lãnh đạo Nhà trường quyết định thành lập Tổ công tác triển khai thanh toán tiền giảng cho giảng viên theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 do Thầy Bùi Xuân Hải, Phó Hiệu trưởng làm Tổ trưởng, gồm đầy đủ thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Lãnh đạo phòng TCKT, Phòng HCTH, anh Phạm Văn Hoàn và đặc biệt là mỗi Khoa đề cử 01 giảng viên am hiểu về việc thanh toán tiền giảng tham gia Tổ công tác nói trên để giúp Nhà trường và thầy/cô trong Trường xác định và xử lý từng trường hợp phản ánh để nhanh chóng thực hiện việc thanh toán tiền giảng cho thầy/cô.

Ngày 16/8/2019, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 931/QĐ-ĐHL về việc Tổ công tác triển khai thanh toán tiền giảng cho giảng viên theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 (đính kèm).

Để có cơ sở cho Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường đề nghị Quý thầy/cô có thắc mắc, phản ánh những bất cập, ý kiến đóng góp hoặc kiến giải liên quan đến việc thanh toán tiền giảng theo Quy chế chi tiêu nội bộ 2018 vui lòng gửi hồ sơ, ý kiến về Phòng Tài chính – Kế toán cho anh Phạm Văn Hoàn hoặc cô Lê Thị Hoài An, tổng hợp trong thời gian từ ngày 16/8/2019 hết ngày 22/8/2019.

Nhà trường kêu gọi Quý thầy/cô đóng góp ý kiến để Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường ngày càng được hoàn thiện.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCTH.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Trần Hoàng Hải